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                                             ข้อประชุม 
 
 
 

          เร่ิมประชุม                        เวลา    ๑5.๐๐   น. 
 

นายวรดร  ยวียส 
เลขานุการสภาฯ 

 - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระดังงา  มาพร้อมแล้ว  
 - กระผมขอกราบเรียนเชิญ -ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลกระดังงา  
   จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาล 
   ต าบลกระดังงา  สมัยสามัญ   สมัยที่สอง  ครั้งที่หนึ่ง  ประจ าปี   
   พ.ศ. ๒๕61    --ขอกราบเรียนเชิญครับ----- 

 
นายชัชวาลย์   ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

  
 - กราบสวัสดีท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  คณะผู้บริหาร  และผู้มีเกียรติ 
   เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน  ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  
   สมัยสามัญ   สมัยที่สอง   ครั้งที่หนึ่ง  ประจ าปี   พ.ศ. ๒๕61   
   วันพฤหัสบดี  17  พฤษภาคม  2561  เพ่ือให้สภาเทศบาลร่วมกัน 
   พิจารณาญัตติของนายกเทศมนตรี   และก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อส าคัญ 
   ของระเบียบวาระการประชุม  ผมขอใคร่ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการ 
   สภาเทศบาล   ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา   
   ให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไปครับ 
 

 
นายวรดร   ยวียส 
เลขานุการสภาฯ 

    

   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
     และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา ทุกท่าน 
     จากนีไ้ปจะเป็นการอ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลกระดังงา  เรื่อง   
     เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา   สมัยสามัญ   สมัยที่สอง  
     ครั้งที่หนึ่ง  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61  เพ่ือให้ทุกท่านได้ทราบดังต่อไปนี้ 
 

                      ประกาศสภาเทศบาลต าบลกระดังงา  
  เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา  สมัยสามัญ สมัยที่สอง   
                          ครั้งที่หนึ่ง  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61 
                             ********************** 
 

            ตามท่ี  สภาเทศบาลต าบลกระดังงา  ได้มีมติในการประชุม 
   สภาเทศบาลต าบลกระดังงา    สมัยสามัญ    สมัยแรก   ประจ าปี   
   พ.ศ. ๒๕61   เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  ๒๕61   ทีป่ระชุมสภา 
   เทศบาลต าบลกระดังงา   ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ   สมัยที่สอง       
   ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ พฤษภาคม  ๒๕61   
   เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐ วัน  นั้น 
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          อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับ 
   การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗   (แก้ไขเพ่ิมเติม   ฉบับที ่  ๒)  
   พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ   ๒๒    จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล   
   กระดังงา  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61   
   เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕61   ถึงวันที่ 30  พฤษภาคม 2561 
   มีก าหนด  30  วัน   เป็นต้นไป 
              จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
                  ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕61 
                                           ชัชวาลย์   ศรีวงษา 
                                     (นายชัชวาลย์   ศรีวงษา) 
                               ประธานสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 

 

นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

   ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ทีจ่ะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
    - ด้วยสภาเทศบาลต าบลกระดังงา ได้รับแจ้งจากฝ่ายบริหาร 
      ได้เสนอเรื่องให้สภาพิจารณาเรื่อง ดังนี้         
   1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเสนอ(ร่าง)เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง 
       หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2561   
   2. กองช่างขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
       ประมาณ  พ.ศ. 2561 จ านวน   2  รายการ 
   3. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
       (พ.ศ. 2561 – 2564)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561   
       (รอบเดือนเมษายน) 
 

     - ผมขอน าเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบในเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับ 
    

 
ที่ประชุมสภา 

  
   - สมาชิกสภาเทศบาลฯรับทราบ 
 

นายชัชวาลย์   ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาล 

    ต่อไประเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
    เทศบาลต าบลกระดังงา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61 
    เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  ๒๕61                      
     - คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล  ท าหน้าที่ตรวจรายงานการ 
       ประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี   
       พ.ศ. 2561  ในคราวประชุมเมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์  2561 แลว้นั้น      
       กรรมการทั้ง  3  ท่าน  ไดต้รวจรายงานการประชุมแล้ว  ณ  วันที่ 27  
       กุมภาพันธ์  2561  จึงได้น าผลการตรวจรายงานการประชุมสภา 
       เทศบาลฯ  เสนอเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลกระดังงาพิจารณารับรอง 
       ต่อไป 
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    - ผมขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า  สมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงาน 
     การประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ในคราว  
     ประชุมเมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์   2561   
 

                              - โปรดยกมือขึ้นครับ- 
 

  - ขอเลขานุการสภาฯ ช่วยนับจ านวนสมาชิกสภาที่ให้การรับรองด้วยครับ       
 

  มติที่ประชุมสภาฯ                 
   

  - สมาชิกสภาเทศบาลฯให้การรับรอง         7       ท่าน 
  - งดออกเสียง                                    3       ท่าน 
  - ไม่มาประชุม                                   2       ท่าน 
 

นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่   3   ญัตติพิจารณาขอรับความเห็นชอบ 
                                       ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลกระดังงา  
                                       เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์   
                                       พ.ศ. 2561 
                                      (พิจารณาในวาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ) 
 

    - ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีฯ  ไดเ้สนอญัตติดังกล่าว ให้ที่ประชุม 
      สภาเทศบาลต าบลกระดังงา รับทราบ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
      ต่อไป    ---ขอเรียนเชิญครับ---   
     

นายสมภพ  รัตนไพบูลย์ 
นายกเทศมนตรีฯ 

 - เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกระดังงาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล 
           และผู้มีเกียรติทุกท่าน 

 

              ด้วยกระผม นายสมภพ  รัตนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีต าบลกระดังงา  ขอเสนอญัตติขอรับความ 
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลกระดังงา   เรื่อง   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2561    
ตามหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
                                                   หลักการ 
 

              ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    ได้ด าเนินการจัดท าร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลกระดังงา  
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2561  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  
ได้บัญญัติให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการจัดการ   และควบคุมปัญหาด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้นในแต่ละ 
ท้องที่ เพ่ือให้ประชาชนมีสภาวะความเป็นอยู่ที่ดี เหมาะสมกับการด ารงชีพ  จึงก าหนดมาตรการในการควบคุม 
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลกระดังงา  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรคติดต่อท่ีมา 
จากสัตว์รวมทั้งเหตุเดือดร้อนจากการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ 
 

                                                   เหตุผล 
 

              โดยที่มาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2560 ก าหนดไว้เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
ในท้องถิ่น  หรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์   ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติ 
ท้องถิ่นในการก าหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่    หรือทั้งหมดของพ้ืนทีใ่นเขตอ านาจนั้น  เป็นเขตควบคุม 
การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 
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             เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลต าบลกระดังงา   ยังมิได้ตราเทศบัญญัติดังกล่าวออกมาบังคับใช้ประกอบ 
กับภายในเขตท้องที่เทศบาลต าบลกระดังงา ได้มีปัญหาเรื่องการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นจ านวน 
มาก ดังนั้น เพ่ือก าหนดมาตรการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ภายในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบล 
กระดังงา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   แก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560  และมาตรา 50 (3) (4) มาตรา 60  และมาตรา 63  แห่งพระราชบัญญัติ 
เทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลกระดังงา 
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.2561   เพ่ือบังคับใช้ในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลกระดังงา   
 

                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา น าญัตตินี้เสนอที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา เพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลกระดังงา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561   
ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โดยคณะผู้บริหาร  ได้น าเสนอรายละเอียดต่อประธานสภาฯ และสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน  ได้รับทราบแล้ว 
 
 

นายชัชวาลย์  ศรีวงษา    
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 - ขอขอบคุณท่านนายกครับ   ตามท่ีท่านนายกได้เสนอรายละเอียด 
   ตามท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้จัดท าร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
   ต าบลกระดังงา เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 
   ที่ได้จัดส่งให้ทุกท่าน  ได้พิจารณาแล้ว       
 

 - ผมขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายด้วยครับ 
 

นายวรดร  ยวียส 
           เลขานุการสภาฯ 

 

 - ผมขอชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องก่อนครับ  ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการ 
   ประชุมสภาท้องถิ่น  ข้อ  45   ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น  
   ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา 
   สามวาระรวดเดียวก็ได้  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่น          
   หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม 
   จะเป็นผู้เสนอก็ได้   เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ 
   รวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น 
   กรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะ 
   กรรมการแปรญัตติ   
                     

    นายชัชวาลย์   ศรีวงษา 
    ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

  - ขอเชิญ  คุณเกษม   ยื้อเผ่าพันธ์  ครับ 

นายเกษม   ยื้อเผ่าพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพและเพ่ือสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ผมนายเกษม  ยื้อเผ่าพันธ์  ขอเสนอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
    ต าบลกระดังงา เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2561  
    สามวาระรวดเดียวครับผม   
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    นายชัชวาลย์   ศรีวงษา 
    ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

  - ขอขอบคุณครับ – ตามท่ีคุณเกษม  ยื้อเผ่าพันธ์  เสนอมา  
    ผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ด้วยครับในการพิจารณา 
    สามวาระรวดเดียวด้วยครับ  
                               -โปรดยกมือขึ้นครับ-    
   

มติที่ประชุมสภาฯ   - สมาชิกให้การอนุมัติ               8         ท่าน 
  - งดออกเสียง                         2         ท่าน 
  - ไม่มาประชุม                        2         ท่าน 

  
   นายชัชวาลย์   ศรีวงษา 
    ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

  
  - ต่อไปเป็นการเข้าสู่การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลกระดังงา 
    เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561   
    (วาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ) 
  - มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
  - ไม่มี 

   - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขออภิปรายแล้ว   
    ต่อไปเป็นการขอมติจากที่ประชุมว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ 
    ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลกระดังงา  เรื่อง  การควบคุม 
    การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2561  (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ)  
    -โปรดยกมือขึ้นครับ- 

  

 

มติที่ประชุมสภาฯ 

 
 

   - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบรับหลักการ 
     (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ)                   8       ท่าน 
   - งดออกเสียง                                    2       ท่าน 
   - ไม่มาประชุม                                    2      ท่าน 

 
    นายชัชวาลย์   ศรีวงษา 
    ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

   
   - สมาชิกสภารับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลกระดังงา 
     เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2561  แล้ว  
 

   - ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลกระดังงา 
     เรื่อง   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์   พ.ศ. 2561   
     วาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ   
     มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแปรญัตติ  -ขอเรียนเชิญครับ- 
   - ไม่มี 
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   นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 
    ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

   - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท่านใดขอแปรญัตติ การด าเนินการ 
     จัดท าร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลกระดังงา   เรื่อง  การควบคุม 
     การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2561   ถือว่าให้คงไว้ตามร่างเดิม   
     เพราะไม่มีผู้แปรญัตติถือว่า  ผ่านการพิจารณาในวาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ 

 
 

   - ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี  3  ขั้นลงมติ   
         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
    สภาเทศบาล พ.ศ. 2547  (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554   
    ข้อ 52 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย  
    เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย   ถ้ามีเหตุ 
    อันสมควร  
 

         ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ 
   ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่     
 

         ล าดับต่อไปจะเป็นการขอมติจากท่ีประชุมสภาว่าสมาชิกสภา 
    เทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลกระดังงา   
    เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561  เป็นเทศบัญญัติ 
    เทศบาลต าบลกระดังงา เรื่อง   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์   
    พ.ศ. 2561              
                               ---ได้โปรดยกมือขึ้น----- 

      -ขอเลขาช่วยนับจ านวนสมาชิกด้วยครับ- 
 

 

           มติที่ประชุมสภาฯ 
 

  - มีสมาชิกสภาฯ ให้ความเห็นชอบ             8     ท่าน 
  - งดออกเสียง                                      2     ท่าน 
  - ไม่มาประชุม                                     2     ท่าน 

 
   นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 
    ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 
  - เป็นอันว่าสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
    เทศบาลต าบลกระดังงา   เรื่อง   การควบคุมการเลี้ยงหรือ 
    ปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2561                
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   - ต่อเป็นระเบียบวาระท่ี  4    เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
                                      ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                                      งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
                                      จ านวน   2  รายการ  (กองช่าง) 
 

      - ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีฯ  ไดเ้สนอญัตติดังกล่าว ให้ที่ประชุม 
       สภาเทศบาลต าบลกระดังงา รับทราบ  เพ่ือประกอบการพิจารณา 
       ต่อไป    ---ขอเรียนเชิญครับ---   
 

นายสมภพ  รัตนไพบูลย์
นายกเทศมนตรีฯ 

  เรียน    ประธานสภาเทศบาลต าบลกระดังงาที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาล 
            ต าบลกระดังงา  และผู้มีเกียรติทุกท่าน 

 

              ด้วยกระผม  นายสมภพ  รัตนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีต าบลกระดังงา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ญัตติ 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕61   ของกองช่าง 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน   2   รายการ  ตามหลักการ 
และเหตุผล  ดังต่อไปนี้.-  
 

                                                      หลักการ 
 

             ตามบันทึกข้อความ  ลงวันที่  9   พฤษภาคม   ๒๕61  กองช่าง  ได้รายงานขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  ซึ่งได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ  หน้า  82 แผนงาน 
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  2  รายการ  โดยงบประมาณคงเดิม ดังนี้. 
 

               ข้อความเดิม 
 
                1.  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ภายในเขตเทศบาลต าบลกระดังงา) 
                      จ านวน     230,000.-  บาท 
                     เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ  (ภายในเขตเทศบาลฯ)   โดยท าการ 
เปลี่ยนและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะและปักเสาพาดสายไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมเติม (บริเวณตั้งแต่ทางเข้าเทศบาล 
ต าบลกระดังงา (ซอยเทศบาลฯ 12) จนถึงบริเวณหน้าเทศบาลและถนนเชื่อมหมู่ที่ 1 กับ หมู่ที ่6 ต.กระดังงา  
(ตามรูปแบบที่เทศบาลฯ ก าหนด)  (จากแผนพัฒนาฯ ปี  61  หน้า 71  โครงการที่ 31 ) 
                 2. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย (ภายในเขตเทศบาลฯ) จ านวน   200,000.- บาท 
                     เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  (ภายในเขตเทศบาล)  โดยท าการ 
เดินสายและเปลี่ยนล าโพงเสียงตามสายและติดตั้งเพ่ิมเติม   (ในบริเวณตั้งแต่ทางเข้าเทศบาลต าบลกระดังงา   
(ซอยเทศบาลฯ 12)  จนถึงสุดเขตเทศบาลฯ (ถนนสายบางกระบือ-บางน้อย) (ตามรปูแบบที่เทศบาลฯ ก าหนด)   
(จากแผนพัฒนาฯ ปี 61  หน้า 72 โครงการที่  33) 
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                ข้อความใหม่ 
 
                1.  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ภายในเขตเทศบาลต าบลกระดังงา) 
                       จ านวน     230,000.-  บาท 
                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนและติดตั้งหลอดไฟฟ้า  แบบ  LED (บริเวณซอยเทศบาล  12 ถึง 
หน้าส านักงานเทศบาลฯขนาด  120  วัตต์  จ านวน  29  ชุด  หมู่ที่  9  ต าบลกระดังงา  อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม (ตามรูปแบบที่เทศบาลฯ ก าหนด) (จากแผนพัฒนาฯ ปี 61 หน้า 71 โครงการที่ 31) 
 

        2. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย (ภายในเขตเทศบาลฯ) จ านวน  200,000.- บาท 
                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย (ภายในเขตเทศบาล)  โดยท าการ 
เดินสายและเปลี่ยนล าโพงเสียงตามสายและติดตั้งเพ่ิมเติม  พร้อมชุดควบคุมอุปกรณ์  (ในบริเวณตั้งแต่ทาง 
เข้าเทศบาลต าบลกระดังงา  (ซอยเทศบาลฯ 12)  จนถึงสุดเขตเทศบาลฯ (ถนนสายบางกระบือ-บางน้อย) 
(ตามรปูแบบที่เทศบาลฯ ก าหนด) (จากแผนพัฒนาฯ ปี 61  หน้า 72 โครงการที่  33) 
 

           เหตุผล 
 

                 คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องพิจารณาแล้ว   เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด   
เห็นว่าควรด าเนินรายงานขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลกระดังงา   ในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒  และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔   
ข้อ   ๒๙    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา    น าญัตตินี้เสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา   เพ่ือ 
พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

     นายชชัวาลย์    ศรีวงษา 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
  - ขอขอบคุณท่านนายก  ตามทีท่่านได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภา 
    ไดท้ราบแล้วนั้น  ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่าน จะให้ชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่    
   -ขอเชิญ- คุณสราวุธ  อุทัยรัตนกิจ  

 
นายสราวุธ  อุทัยรัตนกิจ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

  
  - ติดตั้งล าโพงไม่รายละเอียดเลย โครงการข้อความใหม่ อยากจะรู้ว่า 
    จะติดก่ีตัว มันต้องลงรายละเอียด เพราะว่าแก้ไขเพ่ิมเติม แล้วไม่มี 
    รายละเอียดควรจะมีรายละเอียดหน่อยครับ 

 
     นายชชัวาลย์    ศรีวงษา 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
   - ขอเชิญหัวหน้ากองช่างๆได้ชี้แจงด้วยครับ 
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     นายณัฎฐวีย ์ เขมจิราภรณ์    

นายช่างโยธา(ชก.) 

 
  - เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิก จากท่ีขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
    แก้ไขงบประมาณ คือที่ไม่ได้ระบุจ านวนจุดและปริมาณ เพราะว่าเรา 
    จะใช้ตามปริมาณระยะทาง ส่วนข้อที่เพ่ิมข้ึนมา มันขาดชุดควบคุมอุปกรณ์  
    พอเราเพิ่มล าโพงเข้าไปก าลังขยายเสียงมันจะไม่พอ ก็เลยขอเปลี่ยนค าชี้แจง 
    เพ่ิมชุดควบคุมอุปกรณ์ครับ 

 
นายณรงค์ศักดิ์  พรเจริญโรจน์ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

  
  - ผมนายณรงค์ศักดิ์  พรเจริญโรจน์ สมาชิกสภาเขต ๑ วาระนี้มันเก่ียวกับ 
    ไฟฟ้าด้วยใช่หรือเปล่าครับ เห็นว่ามีโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ  
    ใช่หรือเปล่า 

 
     นายชชัวาลย์    ศรีวงษา 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
  - ขอเชิญหัวหน้ากองช่างๆ ได้ชี้แจงด้วยครับ 

 
นายณรงค์ศักดิ์  พรเจริญโรจน์ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 
  - ผมไม่รู้ว่า โครงการนี้มันเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ตั้งเป็นรูปหงส์ที่จากวัดเกาะใหญ่ 
    มันดับประมาณ  ๗ – ๘  ต้น ดับมา  ๒ เดือนแล้ว   ยังไม่เห็นมีใครไป 
    ด าเนินการเลยครับ  ดับตั้งแต่โรงเจไปถึงเมรเผาศพ  มันไม่ติดเลยครับ  
    มันเกี่ยวกับโครงการนี้หรือเปล่า แล้วมันอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล 
    หรือเปล่าครับ 

นายธงชัย   แสงบรรจง 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
  - ตอนนี้เฟส ๑ ของบริษัทจอมพลเขาท าไปแล้วก าลังจะส่งมอบ   เราต้อง 
    ตรวจสอบให้พร้อมทุกอย่างเราถึงจะรับมอบ  กองช่างคงยังไม่ได้ตรวจสอบ  
    ฉะนั้นยังอยู่ในหน้าที่ของบริษัท 

     นายณัฎฐวีย ์ เขมจิราภรณ์    

นายช่างโยธา(ชก.) 
  - คือทางกรมโยธาท าเรื่องให้เทศบาลน าเรื่องโครงการพัฒนาตลาดน้ า 
    บางน้อยระยะที่ ๑ เข้าสภา อยู่ในช่วงท่านผู้บริหารมอบให้กองช่าง 
    ลงไปส ารวจความเสียหายก่อนที่จะน าเข้าสภาพิจารณา ตอนนี้กองช่าง 
    ก็ก าลังด าเนินการส ารวจแล้วจะแจ้งให้กับกรมโยธาทราบ   เพ่ือที่จะมา 
    ซ่อมแซมก่อนที่เราจะรับมอบครับ 

 
นายวรดร  ยวียส 

เลขานุการสภาฯ 

 
  - ผมขอชี้แจง คือมันเป็นของโยธาจะมอบให้เทศบาล แต่ทางผู้บริหารยัง 
    ไม่รับเพราะว่าต้องให้ตรวจสอบความเสียหายก่อน พอตรวจสอบความ 
    เสียหายเสร็จแล้วใหโ้ยธาซอ่มก่อนเราถึงจะรับ  เราจะไม่รับทั้งเสียๆ 
    แล้วมาซ่อมเอง ตอนนี้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ตอนนี้แจ้งโยธาซ่อมแล้ว 
    ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเขาก าลังด าเนินการตรวจสอบแล้วแจ้งซ่อมอีกท่ีหนึ่งครับ 
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นายสราวุธ  อุทัยรัตนกิจ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
   - ผมยังติดใจเรื่องเสียงตามสายอยู่ครับ  ปรับปรุงแล้วคงจะไม่มีปัญหา  
     ถ้าปรับปรุงแล้วยังมีปัญหาก็อย่างไปปรับปรุงดีกว่า  ถ้าปรับปรุงแล้ว 
     ต้องด ีถ้าไม่ดีอย่าไปปรับปรุงเลยครับ  ไม่ต้องปรับปรุงนะครับเพราะ 
     ว่ามันก็ไม่ดีอยู่แล้ว  ถ้าท าแล้วดีขึ้นก็ปรับปรุงไป ผมว่าถ้าปรับปรุงแล้ว    
     เหมือนเดิมก็อย่าไปปรับปรุงเลยครับเสียงบประมาณเปล่าๆ 

นายสุรศักดิ์  นันทจิตตานนท์   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
   - ผมคิดว่าปรับปรุงได้ครับ  ผมให้ติดล าโพงหน้าบ้านอีกตัว  เพราะว่า 
     ของเดิมเขารื้อออกไป ตอนนี้รายการของเทศบาลที่ออกเสียงตามสาย 
     ไม่ได้ยินเลย  เพราะว่าไม่มีล าโพงตรงปากคลองครับ 

    
     นายชชัวาลย์    ศรีวงษา 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
   - กองช่างได้ยินหรือเปล่า ก็ขอเพ่ิมด้วยครับ ถือว่ากองช่าง 
     ได้รับทราบแล้ว 
   - มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือให้ชี้แจงเพ่ิมอีกหรือไม่ 

    - ไม่มี 
   - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะให้ชี้แจงเพ่ิมเติม  ผมขอมติในที่ประชุม 
     แห่งนี้ว่า สมาชิกสภาฯ ทา่นใดให้การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ของกองช่าง  
     จ านวน  2   รายการ   เป็นเงินรวมทั้งสิ้น   430,000.- บาท  
                                               (-สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน-) 
    

     ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจง -----ขอให้ยกมือขึ้น------   
 

   - ขอเลขานุการสภาฯ ช่วยนับจ านวนสมาชิกสภาที่ให้การอนุมัตดิ้วยครับ   
 

มติทีป่ระชุมสภาฯ 
 

   - สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ให้การอนุมัติ         8        ทา่น 
   - งดออกเสียง                                      2        ท่าน 
   - ไม่มาประชุม                                     2        ท่าน 

 
     นายชชัวาลย์    ศรีวงษา 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
    ระเบียบวาระที่  5  แจ้งเพื่อทราบ เรื่อง  รายงานการติดตาม 
                           และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี   
                           (พ.ศ. 2561 – 2564)   
                           ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561   
                           (รอบเดือนเมษายน) 
     

      -ขอเรียนเชิญ-   นายกเทศมนตรีฯ  ได้รายงานการติดตามและประเมินผล 
                          แผนพฒันาท้องถิ่นปี  ให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบต่อไป     
                          --ขอเรียนเชิญครับ--- 
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นายสมภพ  รัตนไพบูลย์

นายกเทศมนตรีฯ 
   เรียน    ประธานสภาเทศบาลต าบลกระดังงาที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาล 
             ต าบลกระดังงา  และผู้มีเกียรติทุกท่าน 
 

        - กระผม  นายสมภพ   รัตนไพบูลย์  นายกเทศมนตรีต าบลกระดังงา   
          ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
          (พ.ศ. 2561 – 2564)   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561   
          (รอบเดือนเมษายน)   
 

                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการการติดตามและประเมิน 
ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อม 
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว   และต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย 
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  

                ในการนี้ คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกระดังงา ได้ด าเนิน 
การติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ. 2561 - 2562)   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561 
(รอบเดือนเมษายน)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผน 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 29 ประกาศผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลต าบลกระดังงา ประจ าปี                  
งบประมาณ  พ.ศ. 2561  (รอบเดือนเมษายน)  เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลกระดังงาต่อไป  
  

                จึงเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)   
ประจ าปงีบประมาณ   พ.ศ. 2561   (รอบเดือนเมษายน)   ต่อสภาเทศบาลต าบลกระดังงาได้รับทราบ  
ตามระเบียบฯ   ขอขอบคุณครับ 
 
นายชัชวาลย์    ศรีวงษา 

ประธานสภาฯ 
  - ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ  ที่ได้เสนอรายงานการติดตามและ    
    ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ประจ าปี 
    งบประมาณ  พ.ศ. 2561      
  - มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่  
    ขอเชิญเสนอได้ครับ – ขอเชิญคุณสุรศักดิ์  นันทจิตตานนท์ 
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นายสุรศักดิ์  นันทจิตตานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

  - ผมขอเสนออีกอย่างเข้าเป็น  ๕  โครงการแผนพัฒนา เพราะที่วันนั้น 
    ที่คัดเลือกประชาชนชุมชนเกาะแก้ว  คุณสมศักดิ์  จ าปาศักดิ์  เสนอ 
    ให้ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ร. ๑๐  ทีส่ี่แยกไฟแดง  คือให้เสนอ 
    เข้าโครงการนี้เลยครับ   แล้วภายใน  ๒  เดือนนี้จะได้หรือเปล่า 
    เพราะว่าเป็นหน้าตาของเทศบาลนะครับ เทศบาลอื่นเขามีหมดแล้ว 
    ของเราไม่มี 

นายชัชวาลย์    ศรีวงษา 

ประธานสภาฯ 
  - ตรงนี้มีอยู่ในแผนหรือเปล่าครับ 

 

นายสุรศักดิ์  นันทจิตตานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 

  - ก็เสนอแล้ว ชุมชนเสนอแล้วแต่ในนี้มันไม่มี ที่ผมพูดคือเป็นหน้า 
    เป็นตาของเทศบาล ถ้าเราท าเร็วเท่าไรก็ยิ่งดีครับ 

 
นายสมภพ  รัตนไพบูลย์

นายกเทศมนตรีฯ 

 
 - เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิก  ถ้าประชาคมแล้ว ถ้าไม่มี 
   ก็เพ่ิมลงไปได้ครับ  เพ่ิมให้ท่านสมาชิกเขาไปครับท่านประธานสภา 

 
นายสุรศักดิ์  นันทจิตตานนท์ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 
 - ผมอยากทราบนะครับว่าจะได้หรือเปล่าภายใน ๒ เดือนนี้ ให้เสร็จ 
   เพราะว่ามันแค่แผ่นป้ายไวนิลครับ  เพราะเห็นว่าเป็นหน้าเป็นตาของ 
   เทศบาลครับ และของชาวเทศบาลเราด้วยครับ  เพราะเทศบาลอื่น 
   มีมาตั้งนานแล้วแต่ของเรานี้กี่เดือนแล้วนี้ยังไม่มีเลย 

 
นายสมภพ  รัตนไพบูลย์

นายกเทศมนตรีฯ 

 
 - เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิก ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก 
   ทีเ่ห็นความส าคัญของพระเจ้าอยู่หัว  ก็ต้องไปด าเนินการให้   ต้องมา 
   ดูว่าในสิ่งที่เราท ารูปแบบ    เขาดีหรือว่าสิ่งที่เราท าอย่างน้อยต้องไม่ 
   น้อยหน้ากว่า เทศบาลอ่ืน และ อบต. อื่น  มอบให้กองช่างไปด าเนินการ 
   และติดตามและท าดูครับ 

 
นายวรดร   ยวียส 

          เลขานุการสภาฯ 

 
 - เรื่องแผนตรงนี้เดียวเชิญเจ้าหน้าที่ๆเก่ียวข้องดีกว่า 

นายชัชวาลย์    ศรีวงษา 

ประธานสภาฯ 
  - มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่  
  - ไม่มี 

   - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะ 
    ถือว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้รับทราบรายงานการติดตามและ 
    ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)   
    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  (รอบเดือนเมษายน) แล้ว        

 
ที่ประชุมสภาฯ 

  
  - ถือว่าสมาชิกสภาทุกท่านรับทราบ 
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    นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 
    ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

  - ระเบียบวาระที่  6   เรื่อง   อ่ืน ๆ                                                            
     
     - มีสมาชิกสภาหรือท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ในระเบียบวาระนี้หรือไม่ 
     - ขอเชิญ- คุณณรงค์ศักดิ์   พรเจริญโรจน์ 
    

นายณรงค์ศักดิ์  พรเจริญโรจน์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

  - ผมนายณรงค์ศกัดิ์  พรเจริญโรจน์ สมาชิกสภาเขตหนึ่ง ที่ประชุมได้รับรอง    
    ผ่านสามวาระเรื่องเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์  ผมอยากเรียน 
    ถามท่านนายกเทศมนตรี  เทศบัญญัตินี้บัญญัติไว้คือเป็นพนักงานท้องถิ่น 
    คือตัวท่านนายกมีมาตรการอย่างไรในการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ในเขต 
    เทศบาล เพ่ือที่จะไม่ให้รบกวนประชาชนที่มาท่องเที่ยวหรือสัญจรไปมา      
    เพราะว่ามีคนเลี้ยงสัตว์และปล่อยสุนัขเยอะมากเลย ผมพูดมาตั้งแต่ 
    สมัยแรกๆแล้วไม่มีการแก้ไขครับ ทีนี้มันบัญญัติเป็นเทศบัญญัตินี้  
    อ านาจหน้าที่มันอยู่เทศบาลกระดังงาเต็มๆ ผมอยากจะเรียนถาม 
    ท่านว่าจะมีมาตรการอย่างไร เพราะในนี่มีระบุไว้ว่าปล่อยออกมา 
    ในสถานที่ก็ไม่ได้มีความผิดผมเรียนถามท่านนายกครับ 

 
นายสมภพ  รัตนไพบูลย์ 

นายกเทศมนตรีฯ 

  
 - เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกท่ีเคารพ ตามที่ท่านณรงค์ศักดิ์  
   ท่านหวังดีทา่นติดตามเรื่องมาท่านพูดมาหลายครั้งแล้ว เราก็มองเห็นว่า 
   สิ่งเหล่านี้มันไปรบกวนนักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านเราถึงได้ตราเทศบัญญัติ 
   นี้ออกมา เพราะไม่อย่างนั้นสุนัขและแมว คือบางบ้านเขาเลี้ยงโดยที่ไม่มี   
   ขอบเขตในการดูแล เพราะอย่างนั้น  ต่อแต่นี้เป็นต้นไปมีคนร้องเรียน 
   ขึ้นมา   กองสาธารณสุขมีหน้าที่ต้องไปติดตามดูแลจนเรียบร้อย เวลา 
   มีประชาชนมาร้องเรียน แล้วไปดูคือจบ บอกไว้ว่าไม่ใช่ ต้องด าเนินการ 
   ท าให้จบด้วย สุนัขอีกถ้าเจ้าบ้านไมเ่ลี้ยงในขอบเขตในพ้ืนที่ของท่าน 
   ยังปล่อยให้ออกมา  มันมีบทก าหนดโทษด้วย  ยกตัวอย่างผู้ใดไม่ปฏิบัติ 
   ตามหรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามบทบาทก าหนดโทษแห่ง 
   พระราชบัญญัติแห่งการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕   ผมเป็นผู้รักษาการ 
   ให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  ฉะนั้น ให้มีอ านาจออกระเบียบและประกาศ  
   เพราะฉะนั้น เมื่อประกาศใช้แล้วก็เอาบทลงโทษไปติดให้เขารู้  
   จริงๆแล้วเราไม่ได้เอากฎหมายไปขู่เขาแต่ให้เขารู้ว่าต่อไปนี้ ทุกๆพ้ืนที่ 
   ของท้องถิ่นท าอย่างนี้กันหมดแล้วไม่อย่างนั้นท่านจะถูกปรับเท่าไรๆ 
   และก็มีโทษด้วย     
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นายณรงค์ศักดิ์  พรเจริญโรจน์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 - ขอให้ทางเทศบาลออกเสียงตามสายด้วยครับ และประกาศให้ประชาชน 
   รับรู้ว่าทางเทศบาลเรารับรองเป็นเทศบัญญัตินะครับ ถ้าใครไม่ท าก็มีความ 
   ผิดชี้แจงบอกให้เขารู้ด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ไปจะเอาโทษเขาบอกให้เขารู้ก่อน 
   ตักเตือนครั้งแรกถ้าครั้งท่ี ๒ ไม่ได้ก็ว่ากันตามผิดนะครับขอบคุณครับ 
 

นายเกษม  ยื้อเผ่าพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 - ผมนายเกษม  ยื้อเผ่าพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอสอบถามเรื่อง 
   กฎระเบียบ  พ.ศ. ๒๕๓๕   มันวางโทษไว้อย่างไรบ้างมัน ยังไม่รู้ชาวบ้าน 
   ไม่รู้  อย่างคุณจะปรับเท่าไรคุณท าผิดอย่างไรมันต้องให้มันชัดเจน สมมุติ 
   ว่าสุนัขไปกัดคนอย่างนี้หรือคนตีสุนัขอย่างนี้มันผิด แต่เราไม่รู้โทษเท่าไร 
 

นายวรดร   ยวียส 
ผ.อ.กองสาธารณสุขฯ 

  - พรบ.จะเป็นพรบ.การสาธารณสุขปี ๒๕๓๕ คือขั้นแรก คือแจ้งเตือน  
   ครั้งที่ ๒ ถ้าแจ้งเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตามทางเทศบาลสามารถปรับได้ 
   ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อครั้ง  ในการตักเตือนแต่ถ้าเกิน ๒,๐๐๐ บาทต้อง 
   เป็นคณะกรรมการปรับได้ถึง ๒๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง  ส่วนการไปตีสุนัข 
   มันอยู่ในการทารุณกรรมสัตว์อีกตัวซึ่ง เดียวพรบ.สาธารณสุขก็ประมาณ 
   เกือบ ๕๐๐ หน้าแล้วก็มี พรบ.เหตุร าคาญร่วมด้วย  เกี่ยวกับการปล่อย 
   เลี้ยงสัตว์ครับถ้าเอามาทั้งหมดมันเยอะมาก ถ้าเราไปเตือนแล้วคุณท าอีก 
   ก็ออกใบเสร็จปรับ ถ้าไม่ปฏิบัติ ตามพรบ.การสาธารณสุขให้ส่งเจ้าหน้าที่ 
   สืบสวนคือต ารวจ ท าเรื่องเข้าต ารวจให้ต ารวจมาปรับอีกที่หนึ่ง ถ้าแจ้งแล้ว 
   ไม่มาเสียที่เรา เราแจ้งความให้เสียที่ต ารวจก็จะลงบันทึกประจ าวันไปจะมี 
   ต ารวจร่วมกันเราด้วยตรงนี้ 

 
นายธวัชชัย  พิเสฏฐศลาศัย 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 
  - ผมนายธวัชชัย  พิเสฏฐศลาศัย สมาชิกสภาเขต ๑ ครับ  ผมขอฝาก 
    ท่านนายกเรื่องกล้องวงจรปิดครับ เวลาเกิดเหตุขึ้นมาต ารวจทั้งบางคนที 
    และอัมพวาจะมาขอดูกล้องที่บ้านผมเพราะว่ากล้องที่บ้านผมใช้การได้ดี 
    เขาจะมาดูท่ีบ้านผมเนื่องจากที่เทศบาลไม่ชัด  ไม่ได้หมายความว่าคือว่า 
    มันมองไม่เห็นมันสูงมากปรับลงมาให้มันอยู่ในระยะหวังผล  ผมว่ามัน 
    ควรจะปรับทุกตัวด้วยครับให้มันได้มาตรฐานขอบคุณครับ 

 
นายสมภพ  รัตนไพบูลย์ 

นายกเทศมนตรีฯ 

 
  - เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิก  เรื่องกล้องจรปิดขอฝากพวกเรา 
    ทุกคนเลยว่า เราจะเปลี่ยนอย่างไรปรับอย่างไรให้แจ้งเรา จะได้ออก 
    ส ารวจดว้ยเหมือนกัน บางที่เราก็ไม่รู้ ขอขอบคุณครับ 
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    นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 
    ประธานสภาเทศบาลฯ 

   - มีสมาชิกสภาหรือท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม่  
   - ไม่มี 

    - เมือ่ไม่มีสมาชิกสภาหรือท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอ่ืนใดแล้ว      
     การประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา ในวันนี้ได้ด าเนินการประชุม 
     ครบทุกวาระแล้ว   กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
     คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
     ในการด าเนินการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ส าเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดีครับ  
              ขอขอบคุณทุกท่าน    -ปิดการประชุมครับ-  
              

 
 
                                                 ปิดประชุมเวลา     15.55        น. 
 
 

                                       (ลงชื่อ)       วิทยา   แสงสลับ    ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                    (นายวิทยา  แสงสลับ) 
                                               เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

 
                                       (ลงชื่อ)          วรดร     ยวียส    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นายวรดร     ยวียส)  
                                         ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                                            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 


